

**ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**XÃ THẠCH CHÂU**

Số: 59/BC - UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thạch Châu, ngày 03 tháng 7 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở**

Thực hiện Công văn số 1200/UBND - NV ngày 23 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện Lộc Hà về việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ủy ban nhân dân xã Thạch Châu báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Trong thời gian qua, xã nhà đã thực hiện nhiều chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là thực hiện chủ trương lớn của Đảng và nhà nước về mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thực trạng hiện nay của địa phương là trình độ dân trí của người dân không đồng đều, nên việc huy động mọi nguồn lực trong dân cũng như triển khai 1 số dự án gặp nhiều khó khăn.

Nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền địa phương và sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể; ngày 10 tháng 11 năm 2022 Quốc hội ban hành Luật số 10/2022/QH15 về Luật thực hiện dân chủ cơ sở; ngày 20 tháng 4 năm 2007, UBTW quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; ngày 09/01/2015

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị xã đã tập trung phát huy dân chủ của cán bộ, người dân làm cơ sở để xây dựng các đề án, chương trình kế hoạch, triển khai xây dựng các công trình phúc lợi địa phương đảm bảo dân chủ, đúng luật.

#### **2. Tình hình triển khai thực hiện:**

##### **a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện:**

Cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến Thôn thường xuyên quan tâm đến công tác quán triệt và triển khai, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở: Đã ban hành Quyết định số 12-QĐ/ĐU ngày 06/8/2020 của Đảng ủy xã về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy chế hoạt động ban chỉ đạo dân chủ cơ sở; Kế hoạch số 08/KH/ĐU ngày 12/8/2020 của Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã về việc ban hành quy chế định mức chi tiêu nội bộ cơ quan năm 2023; Quyết định số 39/QĐ - UBND ngày 05/7/2021 của UBND xã về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định số 85/QĐ - UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Thạch Châu về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của Ủy ban nhân dân

xã; Nghị quyết của Đảng, HĐND về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch thực hiện từng tiêu chí hàng năm; kế hoạch huy động khoản đóng góp xây dựng trường Mầm non; các quy chế khác như quy chế tiếp dân, quy chế một cửa, quy chế chi tiêu nội bộ ... đã được ban hành hàng năm.

### **b) Công tác tuyên truyền:**

Ngay từ những ngày đầu thực hiện Luật số 10/2022/QH15 Quốc hội ngày 10 tháng 11 năm 2022 về Luật thực hiện dân chủ cơ sở. UBND xã đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến về nội dung của Luật đặc biệt là điều 35 trách nhiệm trong việc bảo đảm để Nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua tổ chức các hội nghị và lồng ghép tại các hội nghị nhân dân tại thôn, hội nghị của các ngành đoàn thể. In ấn treo bảng niêm yết tại đơn vị thôn xóm về những nội dung có liên quan, Phát tờ gửi toàn văn Pháp lệnh số 34 tới các thôn xóm để chủ động nghiên cứu, thực hiện và giám sát thực hiện. Chỉ đạo Văn hóa thông tin xã tuyên truyền toàn văn Luật trên hệ thống truyền thanh của xã. Do đó có nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến, quán triệt nội dung của Luật. Chính vì vậy nhận thức của người dân về dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được nâng lên. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể với nhân dân trên địa bàn ngày càng được gắn bó.

### **3. Kết quả triển khai thực hiện:**

#### **3.1. Kết quả thi hành Luật:**

##### **- Thực hiện nội dung công khai để dân biết:**

Hàng năm, UBND xã đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung công khai về các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các văn bản của địa phương tới người dân như: Tuyên truyền Luật Thuế nhà đất, Thuế đất phi nông nghiệp, luật nghĩa vụ quân sự, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông, Luật đất đai, Luật xây dựng, quy trình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, dự án giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, Luật khiếu nại tố cáo, các Nghị quyết của HĐND xã các kỳ họp; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn của UBND xã, quyết toán Ngân sách và dự toán ngân sách, kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quân sự - an ninh trật tự. Các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi đất nông nghiệp.... Các dự án công trình đầu tư trên địa bàn. Công khai đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và thuế. Kết quả vận động đóng góp ủng hộ các loại quỹ. Kết quả bình xét hộ nghèo; các nguồn vốn vay, chế độ chính sách đối với đối tượng chính sách- xã hội. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức công tác tại xã... Qua triển khai thực hiện cơ bản các nội dung đều được triển khai đảm bảo theo đúng quy định của pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn của các cấp, không có đơn thư về việc thực hiện thiếu dân chủ hoặc sai quy định. HĐND,

UBND, UBMTTQ đã phối hợp chỉ đạo các thôn xóm tổ chức các Hội nghị nhân dân để nhân dân bàn và trực tiếp quyết định các khoản đóng góp xã hội hoá để xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng, đường giao thông, sân vui chơi tại các khu dân cư của thôn xóm. Qua triển khai thực hiện các đơn vị đều thực hiện tốt nội dung và quy trình, quản lý tốt nguồn quỹ thu - chi, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân ở các thôn xóm có các công trình xây dựng bằng nguồn vận động xã hội hoá. Đối với những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Tham gia giám sát tại thôn xóm việc thực hiện luật bầu cử HĐND và bầu cử Quốc hội; việc tiếp nhận và xử lý đơn thư; việc chuẩn bị cho năm học mới của các nhà trường; giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát UBND việc thực hiện chế độ chính sách với các gia đình chính sách người có công, người cao tuổi, hộ nghèo; việc thu và quản lý sử dụng các loại quỹ: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ chữ thập đỏ, quỹ bảo trợ trẻ em.

**- Thực hiện nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp:**

Thực hiện quy trình dân chủ ở cơ sở trong công tác phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt là trong công tác xây dựng nông thôn mới hiện nay, UBND xã đã chỉ đạo cho 11/11 thôn trên địa bàn phát huy quyền làm chủ của nhân dân tự bàn, tự quyết về những công trình đóng góp của thôn, cụm dân cư, tổ liên gia đang trực tiếp sử dụng. Cụ thể trong thời gian qua đã huy động được hàng tỷ đồng và hàng nghìn ngày công của nhân dân về xây dựng Nông thôn mới.

**- Thực hiện nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định:** Xây dựng quy ước, hương ước, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng, thành viên Ban thanh tra nhân dân, ... được thực hiện qua các cuộc họp thôn. Đến nay có 11/11 chiếm 100% thôn xây dựng được quy ước, hương ước về nếp sống văn hoá, việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ đã giảm bớt lãng phí, dần xóa bỏ thủ tục lạc hậu, hình thành nếp sống văn hóa mới.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, họp thôn và các cuộc họp của các tổ liên gia tổ chức triển khai, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đã thực hiện tương đối nghiêm túc cụ thể như: xây dựng quy ước, hương ước, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ liên gia, thành viên Ban thanh tra nhân dân...

**- Thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định:** Hàng năm UBND xã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về các Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; phương án phát triển ngành nghề của xã; Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất của xã; Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn xã; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng

mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng; phương án quy hoạch khu dân cư và các văn bản luật của huyện, tỉnh, trung ương đảm bảo kịp thời, đúng quy trình.

**- Thực hiện những nội dung nhân dân tham gia giám sát:** UBND xã thường xuyên tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân làm tốt công tác giám sát tại địa phương, cụ thể là thông qua các cuộc họp, việc làm của cán bộ, công chức, đặc biệt là tại các cuộc họp thôn người dân giám sát, phản biện, góp ý thông qua các tổ chức như mặt trận, thanh tra nhân dân, hội đồng nhân dân. Đồng thời thông qua các lá phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND, thôn trưởng vào những dịp cuối năm theo quy định. Nhờ đó trong mấy năm lại nay tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp trên địa bàn không có, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, kinh tế xã hội ngày càng nâng lên, công tác xây dựng nông thôn mới đảm bảo bền vững, môi trường đầu tư các dự án trên địa bàn ngày càng công khai minh bạch.

Hàng năm UBND xã phối hợp với công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công nhân viên chức đầu năm đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định; cũng tại hội nghị này đã xây dựng được các văn bản như quy chế phối hợp, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động cơ quan thực sự dân chủ, đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ thị 35, kết luận 05, quyết định 52 của tỉnh về “Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức” gắn với đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần chỉ thị 03 của Bộ chính trị; cơ quan tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Ủy ban nhân dân xã đã triển khai, tổ chức thực hiện cơ chế “Một cửa” “ Một cửa liên thông” và công bố công khai các thủ tục hành chính; rà soát, kiến nghị bãi bỏ các văn bản, thủ tục hành chính phiền hà, đảm bảo thuận lợi cho nhân dân, cho doanh nghiệp.

Hàng năm hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan đã đánh giá bình xét từng cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong năm để đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng, qua đó hầu hết cán bộ, công chức trong toàn xã xác định rõ ý thức, trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban chấp hành công đoàn đã được củng cố, Ban thanh tra nhân dân phát huy tính dân chủ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tích cực phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Lãnh đạo cơ quan đã thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm, giải quyết từ xã, không có đơn thư vượt cấp và đến thời điểm này không có đơn thư nào tồn đọng.

#### **4. Đánh giá chung:**

**Những ưu điểm:** Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại xã đã được triển khai nghiêm túc, dân chủ đúng quy định hướng dẫn vì vậy đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, cảm nhận vai trò làm chủ của mình được đề cao, tinh thần trách nhiệm được phát huy, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Có tác động thúc đẩy các tổ chức và nhân dân hăng hái thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân. Góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trách nhiệm của hệ thống chính trị và của người đứng đầu nhận thức tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương vì vậy luôn có ý thức quan tâm chỉ đạo và gương mẫu thực hiện các nội dung của Quy chế dân chủ tại cơ sở.

#### **Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế:**

Một số văn bản thực hiện của các cấp thường xuyên bổ sung, thay đổi, có việc triển khai còn chưa kịp thời, vì vậy không cập nhật kịp. Công tác rà soát văn bản của các bộ phận hàng năm thực hiện còn hạn chế do đó không phát hiện loại bỏ các văn bản đã hết hiệu lực; Hoạt động giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng còn khó khăn. Do chưa có cơ chế phù hợp giúp các thành viên có điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ.

#### **5. Kiến nghị, đề xuất:**

Hàng năm cấp trên cần tăng cường công tác tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người có liên quan về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ cơ sở xã Thạch Châu.

#### **Nơi nhận:**

- UBND huyện (B/c);
- Phòng Nội vụ (B/c);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thông**